

สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ	
ชื่อเรื่อง	มาตรฐานสำหรับถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำได้ที่ทำจากโพลีเอทิลีน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	-
ประเทศเจ้าของเรื่อง	โอมาน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พลาสติกใช้ซ้ำ
ระยะเวลาของการบังคับใช้	1 มีนาคม 2564
สาระสำคัญ	<p>โอมานกำหนดมาตรฐานสำหรับถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำได้ที่ทำจากโพลีเอทิลีนและห้ามส่งออกถุงพลาสติกที่ทำจากโพลีเอทิลีนที่มีความหนาน้อยกว่า 50 ไมโครเมตร หรือพลาสติกสำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับถุงพลาสติกดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> วัสดุที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้จะต้องปลอดสารพิษหรือสารที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และห้ามใช้วัสดุอันตรายและกำหนดให้ถุงพลาสติกดังกล่าวจะต้องมีความหนามากกว่า 50 ไมโครเมตร ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานองค์การมาตรฐานแห่งอาหรับ 572 ว่าด้วยถุงพลาสติกที่ทำมาจากโพลีเอทิลีนสำหรับการใช้เอนกประสงค์ ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้จะต้องถูกใช้มากกว่า 125 ครั้ง และสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้ไม่สามารถใช้บรรจุอาหารสดหรือนำไปใช้สัมผัสอาหารโดยตรง และไม่ควรเป็นพลาสติกที่ผ่านการลงสี ติดยา บรรจุ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลหลังการใช้ ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้ควรถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ทั้งด้านขนาด รูปแบบ และหิ้ว โดยส่วนฐานและหิ้วอาจทำมาจากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่พลาสติก เช่น กระดาษแข็ง หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หากมีขยะพลาสติกเป็นส่วนผสมในการผลิตดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้จะต้องไม่มีวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือข้อบกพร่องทางการผลิต เช่น มีรอยฉีกขาด หรือมีรอยไม่พึงประสงค์บนพื้นผิว การปิดผนึกด้านต่างๆ ของถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้จะต้องเหมาะสม สะอาด และปราศจากตำหนิที่เห็นได้ชัด ทั้งนี้ จะต้องมีความแข็งแรงการปิดผนึก ไม่น้อยกว่า 75% ของค่าความแข็งแรงแรงดึงทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การปิดผนึกของถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้จะต้องทนต่อการรั่วไหล โดยจะต้องผ่านการทดสอบด้วยน้ำ หรือการทดสอบอากาศอัด และจะต้องไม่ขาดง่ายเมื่อนำไปบรรจุของตามน้ำหนักที่ระบุไว้บนฉลาก
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ	ทุกประเทศ

<p>ผลกระทบ</p>	<p>ในส่วนของประเทศไทย ได้เริ่มยกเลิกการใช้พลาสติกถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่มีขนาดความหนา น้อยกว่า 36 ไมครอน โดยในส่วนของภาคเอกชนเองได้เริ่มยกเลิกการผลิตไปบ้างแล้ว แต่ อย่างไรก็ตามการห้ามใช้ single-use-plastic สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการที่สามารถรีไซเคิลพลาสติกประเภท PET เพราะเป็นพลาสติกที่สามารถนำมา ผลิตใหม่ได้ ดังนั้น จากมาตรการของโอมานที่ออกมานั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการไทยมากนัก เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 แล้ว</p>
<p>การปฏิบัติให้สอดคล้อง</p>	<p>ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะส่งออกไปประเทศโอมานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม เอกสารมาตรฐาน ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSO ISO 14024 "Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures" 2. GSO 572 "Polyethylene Bags for Multi-purposes" <p>โดยสามารถตรวจสอบรับรองได้ที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันมาตรวิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันพลาสติก
<p>เนื้อหา</p>	<p style="text-align: center;">EN</p>